



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2565

เรื่อง

1. เกษตรกรชัยภูมิปลูกอะโวคาโดคุณภาพดี
2. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าเหยงดิน: ชาวเหนียวเขี้ยว..เชียงราย
3. ถกจัดงานพืชสวนโลกอุดรฯคาดการณ์รายได้1.1พันล้าน
4. 'เฉลิมชัย'นำทีมลงพื้นที่ระยองเศรษฐกิจฮาลาลพลิกฟื้นอาชีพที่ปัดตานีเพิ่ม...
5. 'อลงกรณ์'ชูเพชรบุรีโมเดลผลิตอาหารปลอดภัยมีมาตรฐาน
6. 'มนัญญา'หนุนโครงการชุมชนคนทำบัญชี
7. ปรับจีดีพี3-3.5% กกร.ชี้ส่งออก-ท่องเที่ยวหนุน "บิ๊กตุ๋"ปล่อยรพท.ดูแลบาท
8. 'สินิตย์' เยือนสิงคโปร์ สบช่องทางส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร
9. "พาณิชย์"ลุ้นปีนี้ขยายตัว 5.5%-6.5%
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้

สื่อ

- เดลินิวส์  
ไทยรัฐ  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  
ไทยโพสต์  
ไทยรัฐ  
เดลินิวส์

\*\*\*\*\*



เกษตรกรเมืองชัยภูมิสุดยอด  
ปลูกอะโวคาโดคุณภาพดี

หน้า 13

## เกษตรกรชัยภูมิปลูกอะโวคาโดคุณภาพดี



**นางสุจารีย์ พินา ผู้อำนวยการ**

**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5**

**นครราชสีมา(สศท.5) สำนักงานเศรษฐกิจ**

**การเกษตร (สศก.)** เปิดเผยว่า “อะโวคา

โด” เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ที่นำ  
สนใจ ได้รับความนิยมสูงจากผู้บริโภคซึ่ง  
ปัจจุบันพบปลูกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ  
โดยโซนแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
พบว่า “สวนเทพนา” บ้านเทพนา ตำบล  
บ้านไร่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็น  
1 ใน 7 ของผู้ปลูกอะโวคาโดพันธุ์แฮสส์  
(Hass) ของประเทศไทย ซึ่งเป็นสายพันธุ์  
ที่ดีที่สุดในโลก ทั้งคุณภาพและราคา  
ผลผลิตด้านทานการเจาะทำลายของแมลง

ได้ดีกว่าสายพันธุ์อื่น อีกทั้งยัง  
เป็นสายพันธุ์เดียวที่สามารถนำ  
มาสกัดเป็นน้ำมันอะโวคาโด  
โดยจับมือกับภาครัฐ เอกชน  
สถาบันการศึกษา จัดทำ  
โครงการพัฒนาสายพันธุ์อะโว  
คาโดด้วยการเปิดศูนย์เรียนรู้  
เพื่อสร้างมาตรฐานการผลิตต้น  
พันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา  
การแปรรูป และยังวางเป้า  
หมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  
ของเกษตรกรในพื้นที่ให้ดีขึ้น  
สศท.5 ได้ลงพื้นที่  
ติดตามสถานการณ์การผลิต

อะโวคาโดของสวนเทพนา พบว่า  
มีเนื้อที่ปลูกทั้งหมด 30 ไร่ ปลูก  
ทั้งหมด 1,500 ต้น (เฉลี่ย 50 ต้น/  
ไร่) เริ่มดำเนินการในปี 2562 ซึ่ง  
ทางสวนปลูกอะโวคาโดด้วยระบบ  
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะแบบครบวงจร  
 อาทิ การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา การทำ  
น้ำหมักชีวภาพ ระบบน้ำหยด สามารถ  
ควบคุมต้นทุนการผลิต ปลอดภัยเป็น  
มิตรกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความ  
ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นสำคัญ  
จึงได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จาก  
กรมวิชาการเกษตร ในปี 2563 โดยมีนาย  
วิเชียร พรหมท่งก่อ ประธานศูนย์เรียนรู้การ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.) อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นเจ้าของสวนและเป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานด้านสินค้าเกษตรให้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าแข่งขันมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรดีเด่น (GAP) ระดับประเทศ 2565 ซึ่งจะจัดช่วงเดือนธันวาคม 2565

ปัจจุบันสวนเทพนาได้ขยายเครือข่ายผู้ปลูกอะโวคาโดภายในอำเภอเทพสถิตจำนวน 600 ราย (รายละ 2 ไร่ รวมพื้นที่เพาะปลูก 1,200 ไร่) และอยู่ในระหว่าง

ดำเนินการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มเติมไปยังหมู่บ้านหลังสัน อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ อีกประมาณ 500 ไร่ รวมทั้งดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อยื่นจดทะเบียนในรูปของแปลงใหญ่ในปีงบประมาณ 2566 ซึ่งการดำเนินงานของสวนเทพนา มีระบบการจัดการสวนที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานผลผลิตหลักของสวนเทพนา คือ อะโวคาโดพันธุ์แฮสส์นิวซีแลนด์และพันธุ์แฮสส์เม็กซิโก ซึ่งสายพันธุ์แฮสส์จะเริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 2-3 หลังจากที่เกษตรกรเริ่มปลูก โดยผลผลิตของสวนเทพนาส่วนใหญ่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยในรอบการผลิตที่ผ่านมา (พ.ย. 64-ก.พ. 65) ให้ผลผลิตรวม 25 ตัน คิดเป็นผลผลิตเฉลี่ย 830 กิโลกรัม/ไร่ ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 250,000 บาท/ไร่ ด้านสถานการณ์ตลาด ผลผลิตเกรดคุณภาพ ร้อยละ 80 จำหน่ายที่หน้าฟาร์มในราคา 80 บาท/ลูก (น้ำหนักเฉลี่ย 0.22 กิโลกรัม/ลูก) และอีกร้อยละ 5 ส่งจำหน่ายให้กับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ส่วนผลผลิตตกเกรด ร้อยละ 15 ส่งจำหน่ายให้กับโรงงานสกัดน้ำมัน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในราคาเฉลี่ย 160 บาท/กิโลกรัม สำหรับลูกค้าที่สนใจสินค้าเกษตร



ของสวนเทพนาสามารถเข้าเยี่ยมชมสวนเพื่อซื้อผลผลิตด้วยตนเองที่หน้าสวนเทพนาในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาด หากท่านใดสนใจข้อมูลการผลิตอะโวคาโดของสวนเทพนา สามารถข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายวิเชียร พรมทุ่ง ก่อ ประธาน ศพก. บ้านเทพนา หมู่ 10 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โทร. 08-1989-2584 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศพก.5 นครราชสีมา โทร. 0-4446-5120 หรืออีเมล zone5@oae.go.th



## ชาวเหนียวเขี้ยว..เขียงราย

“ชาวเหนียวเขี้ยว” ชาวพื้นเมืองพันธุ์หนึ่งของภาคเหนือและเป็นสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย

โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายได้นำพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยว 28 สายพันธุ์มาทำการปลูกศึกษาเพื่อให้ได้สายพันธุ์บริสุทธิ์ จนได้สายพันธุ์ “เขี้ยว 8974” เป็นข้าวเหนียวเขี้ยวที่มีลักษณะเหมาะสมที่สุดและกรมการข้าวได้รับรองพันธุ์เมื่อปี 2558

และจังหวัดเชียงรายได้ส่งเสริมและผลักดันให้ข้าวเหนียวเขี้ยวเชียงรายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อ 6 มิ.ย.2561

ภาพรวมการผลิตข้าวเหนียวพันธุ์เขี้ยวเชียงราย ปี 2564 มีพื้นที่



เพาะปลูกทั้งจังหวัดรวม 1,853 ไร่ มีเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 269 ราย จากการลงพื้นที่ที่ติดตามสถานการณ์การผลิตของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เชียงใหม่ (สศท.1) พบว่ามีพื้นที่ปลูกรวม 17 อำเภอ แต่แหล่งปลูกสำคัญ 8 อำเภอ เวียงชัย, เมืองเขียงราย และพญาเม็งราย

โดยเกษตรกรจะปลูกข้าวเหนียวเขี้ยวในช่วง ก.ค.-ส.ค.ของทุกปี เก็บเกี่ยวผลผลิต ต.ค.-ธ.ค.ได้ผลผลิตรวม 741 ตัน เฉลี่ยไร่ละ 400 กก.ต่อปี

ด้านราคาขาย ราคาเฉลี่ยปี 2564 ความชื้น 15% เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เฉลี่ยอยู่ที่ กก.ละ 11 บาท ในส่วนของการแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุง 1 กก. ได้ราคาเฉลี่ยถุงละ 40-45 บาท ข้าวกล้องบรรจุถุงสุญญากาศ ราคาเฉลี่ยถุงละ 50-65 บาท

ด้านตลาด ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 73 จำหน่ายให้กับสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตเป็นข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศจำหน่ายให้ตลาดภายในจังหวัดและนอกจังหวัด ผลผลิตร้อยละ 10 จำหน่ายให้กับโรงสีข้าวเพื่อแปรรูปเป็นข้าวสารและจำหน่ายให้ตลาดภายในจังหวัด รองลงมาร้อยละ 9.9 จำหน่ายในรูปแบบข้าวเปลือกให้พ่อค้ารวบรวม ร้อยละ 4.5 เก็บไว้บริโภคในครัวเรือนและร้อยละ 2.6 เกษตรกรเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์

**ส-ล-ด**

## ถกจัดงานพืชสวนโลกอุดรฯ คาดการณ์รายได้ 1.1 พันล้านบาท

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.อุดรธานี ปี 2569 โดยติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ 1.คณะอนุกรรมการด้านสถานที่ ภูมิสถาปัตย์ และสิ่งก่อสร้าง และ 2.คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ต่างประเทศ และกิจกรรม นอกจากนี้ ได้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ ที่คณะรัฐมนตรี (กรม.) อนุมัติตามกรอบวงเงิน 2,500 ล้านบาท และผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน อาทิ การออกแบบและแผนการจัดงาน การจัดตกแต่ง ภูมิสถาปัตยกรรม ฯลฯ พร้อมทั้งเห็นชอบในหลักการการเสนอของบกลาง ปี 2566 ของแต่ละหน่วยงาน โดยเตรียมแผนล่วงหน้า เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ จ.อุดรธานี ได้ประมาณการรายได้จากสิทธิประโยชน์จากการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก แบ่งเป็นรายได้จากการขายบัตร 919.39 ล้านบาท และรายรับจากการสนับสนุนการจัดงานและการให้เช่าพื้นที่ 251.34 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 1,170.73 ล้านบาท คาดว่าจะเป็นรายได้ต่อการต่อยอดในการสร้างงานสร้างรายได้ รวมถึงนำมาพัฒนาปรับปรุงพื้นที่และกลุ่มจังหวัดรอบข้างด้วย

## 'เฉลิมชัย' นำทีมลงพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจฮาลาด พลิกพื้นอาชีพที่ปัตตานี เพิ่มศักยภาพมูลค่าสินค้า

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี อธิบดีกรมมหาดไทย และผู้เกี่ยวข้อง พบปะเกษตรกรและประชาชนที่โรงเรียนเศรษฐศาสตร์ศึกษา ต.ตะลุง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี พร้อมมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ พันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมป้ายตราสัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว” การ์รันตีคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำที่นำมาจำหน่ายใน “Fisherman shop” ที่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากกรมประมง

นอกจากนี้ได้มอบอุปกรณ์ป้องกัน-กำจัดโรคในทุเรียน ทั้งต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ผัก ปัจจัยการผลิต เมล็ด

พันธุ์พืช ปุ๋ยสด สารชีวภัณฑ์ และสารปรับปรุงดิน มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) มอบเงินทุนสนับสนุนพัฒนาอาชีพและทุนการศึกษา ดันกล้าพันธุ์พืชร่วมยาง (หมากและโกโก้) เครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) 4,000 ชุด และปัจจัยด้านปศุสัตว์

ดร.เฉลิมชัยกล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องการผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาดให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ เพิ่มมูลค่าสินค้า และให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นนโยบายที่กระทรวงเกษตรฯ ประสานกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยจะขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมฮาลาดอีกครั้ง และนำเสนอสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการพลิกฟื้นโครงการนี้ เพื่อเป็นโครงการนำร่อง เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติสุข สร้างความมั่นคงด้านอาหาร

# 'อลงกรณ์'ชูเพชรบุรีโมเดลผลิตอาหารปลอดภัยมีมาตรฐาน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อน “เพชรบุรีโมเดล” เป็นต้นแบบการปฏิรูปเมืองในทุกมิติ มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะมิติการยกระดับศักยภาพจังหวัดในฐานะท้องถื่นการยูเนสโก กัดเลือกให้เป็น “เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร” จำเป็นต้องเชื่อมโยงการพัฒนาภาคเกษตรภาคอาหารและผู้ประกอบการ ภายใต้นโยบาย “มาตรฐานเกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย” ของกระทรวงเกษตรฯ ส่งเสริมให้ร้านอาหารใช้มาตรฐานเกษตรปลอดภัยหรือตรา Q (Quality) เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ถือโอกาสโครงการร้านอาหาร Q ที่เพชรบุรีเป็นแห่งแรก และมอบหมายให้ขยายโครงการให้ครบทุกอำเภอ อำเภอละ 1 แห่ง ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ด้านนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ

มกอช. เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทรนด์อาหารสุขภาพกำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก เพราะผู้คนใส่ใจกับสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการสินค้าปลอดภัยเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ร้านอาหารเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย (สินค้า Q) เพื่อเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร และเพื่อให้ผู้บริโภคจำนวนมากที่อาจไม่มั่นใจว่าร้านอาหารที่รู้จักและมีรสชาติอร่อยนั้นมีร้านใดบ้างที่ใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค จึงเป็นที่มาของโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q หรือ Q Restaurant ที่ผ่านมา มกอช.ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการร้านอาหารหลายๆ ร้านจากทั่วประเทศ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Q Restaurant และจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดที่เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนโครงการนี้ในระดับภูมิภาค ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่

ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

ทั้งนี้ จ.เพชรบุรี ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมายที่ มกอช. ได้ให้ความสำคัญในการยกระดับร้านอาหารเข้าสู่โครงการ Q Restaurant เนื่องจากองค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ จ.เพชรบุรี เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ประจำปี 2564 ซึ่งนับเป็นเมืองที่ 5 ในประเทศไทย ที่ได้รับการประกาศเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ โดย มกอช.ได้ตรวจสอบรับรองและยกระดับร้านอาหาร “สวนเพชรริเวอร์วิว รีสอร์ท” จ.เพชรบุรี ให้เป็นร้านอาหาร Q Restaurant ระดับพรีเมียม ซึ่งทางร้านมีการใช้วัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นสินค้า Q ในร้านกว่า 40 ชนิด โดยมีเมนูอาหารตามสั่งที่ใช้วัตถุดิบที่ได้รับการรับรองเป็นส่วนประกอบหลัก เช่น ยำผักกูดกุ้งสด ส้มตำผักหวาน ผัดกะน้าเม็กชิโก ต้มจืดจิงจูฉ่ายหมูสับ สลัดกุ้งทอด ยำใบชะพลู ผัดวอเตอร้กระสน้ำมันหอย เป็นต้น



สนับสนุน : น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานโครงการชุมชนคนทำบัญชี-1 ที่ จ.อุทัยธานี ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดทำบัญชีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

## 'มัญญา'หนุนโครงการชุมชนคนทำบัญชี

น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ บึงพระชนก ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ว่าการ kick-off โครงการนี้เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการจัดทำบัญชีให้ขยายผลไปในทุกกลุ่มเป้าหมาย นับเป็นการวางรากฐานสำคัญและเป็นโอกาสในการต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ได้ขับเคลื่อนการดำเนิน

งานเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ตามนิยาม “ชุมชนอยู่ดีมีสุข” ด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักในการนำระบบบัญชีไปวางรากฐาน สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ผ่านเครือข่ายครูบัญชีอาสา ซึ่งเป็นตัวแทนขับเคลื่อนการถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีให้เกษตรกรและเยาวชน รวมถึงประชาชน ได้มีความรู้พื้นฐานในเรื่องบัญชี รับรู้สถานะทางการเงินของตนเอง สร้างวินัยทางการเงิน สามารถนำข้อมูลไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในครอบครัว และชุมชน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการใช้เงินได้ในอนาคต

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว ว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน หรือบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 70,000 คน มีการกำหนดหลักสูตรการอบรม สนับสนุนสมุดบัญชีและสื่อการสอน จัดครูบัญชีอาสา ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำบัญชีตามหลักสูตรที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด และติดตามประเมินผลการจัดทำบัญชี ในส่วนขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น กัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 10-30 คนต่อรุ่น/ชุมชน และสนับสนุน

ด้านนายอำพันธ์ เวฬุตันติ



# ปรับจีดีพี 3-3.5%

## กกร.ชี้ส่งออก-ท่องเที่ยวหนุน

### “บิกตู” ปล่อยรพท.ดูแลบาท

#### ปรับจีดีพี 3-3.5% กกร.ชี้ส่งออก-ท่องเที่ยวหนุน

ผู้จัดการรายวัน 360° - “กกร.” ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 65 หลังส่งออก-ท่องเที่ยวหนุน โดยขยายจีดีพีโตเป็น 3-3.5% เป้าส่งออก 7-8% ส่วนเงินเฟ้ออยู่ที่ 6-6.5% มั่นใจปี 66 มีโอกาสขยายตัวได้ถึง 4% มองท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง พร้อม เตรียมหาหรือ CEO รายกลุ่มธุรกิจถกเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศรับมือปี 66 หลังไทยร่วงไป 5 อันดับ “ประยุทธ์” ยันให้อิสระ รพท. เป็นผู้พิจารณาเงินบาท เงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย รัฐบาลจะไม่เข้าไปแทรกแซง

อ่านต่อหน้า 4

ผู้จัดการรายวัน 360° - “กกร.” ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 65 หลังส่งออก-ท่องเที่ยวหนุน โดยขยายจีดีพีโตเป็น 3-3.5% เป้าส่งออก 7-8% ส่วนเงินเฟ้ออยู่ที่ 6-6.5% มั่นใจปี 66 มีโอกาสขยายตัวได้ถึง 4% มองท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง พร้อม เตรียมหาหรือ CEO รายกลุ่มธุรกิจถกเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศรับมือปี 66 หลังไทยร่วงไป 5 อันดับ “ประยุทธ์” ยันให้อิสระ รพท. เป็นผู้พิจารณาเงินบาท เงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย รัฐบาลจะไม่เข้าไปแทรกแซง

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประจำเดือนต.ค.65 เปิดเผยว่า กกร. ได้พิจารณาปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ย. จากเดิมคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปีนี้จะโตได้ 2.75% ถึง 3.5% เป็นขยายตัวได้ในกรอบ 3.0% ถึง 3.5% ขณะที่มูลค่าการส่งออกเดิมคาดว่าจะขยายตัวในกรอบ 6% ถึง 8%

เป็น 7% ถึง 8% และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดิมอยู่ในกรอบ 5.5% ถึง 7% เป็น 6% ถึง 6.5%

“กกร. ประเมินเศรษฐกิจไทยได้ อานิสงส์จากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวดีกว่าคาดเมื่อเทียบกับปีก่อนมีเพียง 4 แสนคน ปีนี้มีโอกาสเห็น 9-10 ล้านคน ปี 2566 คาดว่าจะถึง 20 ล้านคน ซึ่งยังไม่รวมจีน หากเปิดประเทศจะเข้ามาอีกตั้งนั้น ปี 2566 จะไม่มีคำว่าเศรษฐกิจร่วงแล้ว คาดการณ์ว่า GDP มีโอกาสเติบโตไม่น้อยกว่า 4% ได้” นายสนั่นกล่าว

ทั้งนี้ แรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวอาจกระทบการส่งออกในระยะต่อไปที่ต้องติดตามใกล้ชิดเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อ และราคาพลังงานที่สูงทำให้เศรษฐกิจสหภาพยุโรปเสี่ยงถดถอย ขณะที่จีนยังเติบโตแบบจำกัดเพราะการล็อกดาวน์และการขาดแคลนพลังงาน ท่ามกลางสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ธนาคารกลางหลายแห่งเดินหน้าดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด ส่วนทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวโดยเฉพาะขนาดกลางสหรัฐ หรือ

Fed ที่ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยแรงต่อเนื่อง

“ไทยยังคงเผชิญเงินเฟ้อที่สูงจากการอ่อนค่าของเงินบาทที่ทำให้ต้องจ่ายค่าพลังงานที่มากขึ้นแม้ราคาน้ำมันโลกจะลดต่ำกว่า 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลก็ตาม ประกอบกับค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นและการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 1 ต.ค. ที่ผ่านมามีล้นหลาม ดังนั้นผู้ประกอบการที่จะต้องส่งผ่านไปยังราคาลิ้นค้าและบริการต่อไปที่อาจกระทบต่อกำลังซื้อครัวเรือนและความเสี่ยงรายได้ภาคเกษตรจากภาวน้ำท่วมที่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากนัก คาดการณ์ความเสียหายรวมทั้งประเทศ ประมาณ 5,000 -10,000 ล้านบาท” นายสนั่นกล่าว

นอกจากนี้ กกร. ยังได้มีการหารือถึงประเด็นเร่งด่วนในการขับเคลื่อนขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (Competitiveness) เพื่อให้เศรษฐกิจไทยกลับมาโตโดดเด่นและแข่งขันได้หลังจากการจัดอันดับในปี 2565 ไทยถูกลดระดับมา 5 อันดับ จากอันดับ 28 มาเป็น อันดับ 33 จากทั้งหมด 63 เขตเศรษฐกิจ

โดย กคร.จะมีการหารือกับภาคเอกชน โดยจะเชิญ CEO จากแต่ละกลุ่มธุรกิจ หรือ ระดมสมอง ร่วมกัน เพื่อรับมือ สถานการณ์เศรษฐกิจในปี 2566 พร้อมกับสร้างแนวทางการความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

นายเกรียงไกร เชียรหนูกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) กล่าวว่า ประเด็นที่เอกชนกังวลเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นเรื่องที่ต้องรีบเร่งในการแก้ไขโดยภาครัฐและเอกชนจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไขกฎหมาย (กียอดิน) ที่เป็นอุปสรรคและเป็นต้นทุนของผู้ประกอบการ อย่างจริงจัง เพราะเรื่องนี้มีความสำคัญมากในสายตาของต่างชาติขณะเดียวกันยังกังวลต้นทุนค่าไฟที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจะเป็นส่วนหนึ่งที่กระทบกับความสามารถทางการแข่งขันเพราะไทยแพงกว่าเพื่อนบ้านเช่น เวียดนาม และยังไม่รวมถึงค่าจ้างขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้น

นายกอบศักดิ์ งดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันภาครัฐจะต้องร่วมทำงานกับเอกชนอย่างใกล้ชิดโดยต้องนำเอา

เสกเตอร์ต่างๆ ที่มีผลกระทบกับความสามารถในการแข่งขันมาพิจารณาและแก้ไขกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนาดิจิทัลไลโอโค โนมีเพื่อให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้น

### “บิ๊กตู” ลั่น ไม่แทรกแซง “แบงก์ชาติ” แก้เงินเพื่อ-บาทแข็ง

นายอนุชา นूरพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงคำปรารภและข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้แจ้งในที่ประชุม ครม. ทราบเรื่องตัวเลข ไม่ว่าจะเงินอัตราเงินเพื่อ ค่าเงินบาท อัตราดอกเบี้ยว่า ในส่วนนี้รัฐบาลจะไม่เข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แต่จะให้กระทรวงการคลังได้สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่คิดว่าเป็นประโยชน์ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ธปท. ตามที่เห็นสมควร.

## 'สินิตย์' เยือนสิงคโปร์ สบช่องตันส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร

ทูลเกล้าฯ ถวาย-ส่งเสริมการท่องเที่ยว เร่งขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล-อีคอมเมิร์ซ

'สินิตย์' นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เยือนสิงคโปร์ สบช่องตันส่งออกสินค้าเกษตร-อาหาร ขวนสิงคโปร์นำเข้าผลิตภัณฑ์นม ข้าว ผลไม้ และอาหารนวัตกรรม ต่อยอดสตาร์ทอัพไทย ก้าวสู่การค้าออนไลน์ จับมือฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤต ส่งเสริมการท่องเที่ยว มุ่งขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล-อีคอมเมิร์ซ

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน ที่ผ่านมา โดยได้หารือกับ ดร.ตัน ซี เท็ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม ซึ่งได้เห็นพ้องจะกระชับความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีในการส่งออก โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหาร อาทิ ผลิตภัณฑ์นม ข้าว และผลไม้ ซึ่งไทยมีศักยภาพการผลิตและส่งออก รวมทั้งแนวโน้มความนิยมอาหารเพื่อสุขภาพที่เพิ่มขึ้นของสิงคโปร์ นอกจากนี้ ปัจจุบันไทยได้ส่งเสริมการส่งออกอาหารนวัตกรรมหรืออาหารแห่งอนาคตตามแนวทาง BCG ของไทย อาทิ โปรตีนทางเลือกและเนื้อสัตว์ที่ทำจากพืช พร้อมเชิญชวนสิงคโปร์นำเข้าสินค้าดังกล่าว และเพิ่มความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านเกษตรและอาหารต่อไป

นายสินิตย์ กล่าวว่า การหารือกับรัฐมนตรีการค้าสิงคโปร์ ได้หารือถึงประเด็นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นภารกิจที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญและเห็นว่าสิงคโปร์มีความก้าวหน้าเรื่องนี้ สำหรับการพบกับผู้บริหารสมาคมสตาร์ทอัพของสิงคโปร์ (ACE) ได้รับทราบแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศที่สนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของสิงคโปร์ โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ซึ่งไทยสามารถนำมาใช้เป็นแบบอย่างได้ โดยจะนำไปต่อยอดสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไทยที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทุกระดับก้าวสู่การค้าออนไลน์ และใช้ประโยชน์จาก e-Commerce ให้มากขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้หารือกับ Shopee ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ของสิงคโปร์ ซึ่งได้รับความนิยมสูงในไทย โดยเห็นว่าการประกอบการ



จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และจะสามารถส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันสิงคโปร์มีบริษัทสตาร์ทอัพกว่า 4,000 ราย และก้าวสู่การเป็นบริษัทยูนิคอร์น 25 ราย อาทิ แกร็บ บินจามาเน และ Sea Limited โดยนอกจากสตาร์ทอัพด้านการเงิน ยังมีธุรกิจด้านชีววิทยาศาสตร์ (life sciences) และธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารแห่งอนาคต ซึ่งสิงคโปร์จะผลักดัน เนื่องจากเห็นว่าเป็นสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะสามารถสร้างความร่วมมือกับไทยต่อไปได้ในอนาคต

"ไทยยังสามารถขยายความร่วมมือกับสิงคโปร์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 จากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวสองฝ่ายเดินทางระหว่างกัน เนื่องจากปัจจุบันไทยและสิงคโปร์ได้เปิดประเทศแล้ว รวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการค้าและศุลกากรให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างกันให้ขยายตัว และด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ ซึ่งจะช่วยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถใช้ช่องทางออนไลน์ขยายการค้าและส่งออกได้อย่างยั่งยืน" นายสินิตย์เสริม

ทั้งนี้ ปัจจุบันสิงคโปร์เป็นคู่ค้าอันดับ 4 ของไทยในอาเซียน ในช่วงเดือน ม.ค. - ส.ค. 2565 การค้าระหว่างไทยกับสิงคโปร์ มีมูลค่า 436,110.42 ล้านบาท โดยไทยส่งออกมูลค่า 241,725.34 ล้านบาท (+34.9%) และไทยนำเข้ามูลค่า 194,385.08 ล้านบาท (+27.9%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สินค้าส่งออกและนำเข้าสำคัญ อาทิ น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ ส่วนสินค้าเกษตรที่ไทยส่งออกไปสิงคโปร์ อาทิ ไข่แปรรูป เครื่องดื่ม และข้าว

## ● เงินเฟ้อเดือนก.ย.พุ่ง 6.41% ● เหตุต้นทุนผลิตพุ่ง-น้ำท่วมขัง

# "พาณิชย์" ลุ้นปีนี้ขยายตัว 5.5%-6.5%

นายทุนพาณิชย์ ยืนยันภาคการค้าปลีกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภค เดือน ก.ย. ว่า เท่ากับ 107.70 เมื่อเทียบกับ 101.21 ของเดือน ก.ย.2564 ทำให้เงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้น 6.41% ชะลอตัวลงจากเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ที่สูงถึง 7.86% ส่วนเมื่อเทียบกับดัชนีเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ที่ 107.46 ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้น 0.22% และดัชนีเฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปีนี้ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้น 6.17% ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน ที่หักอาหารสดและพลังงานจากการคำนวณ เดือน ก.ย.ที่ผ่านมา อยู่ที่ 103.73 เมื่อเทียบกับเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 0.09% แต่เมื่อเทียบกับเดือน ก.ย. 2564 สูงขึ้น 9.12% ชะลอตัวลงจากเดือน ส.ค. ที่สูงขึ้น 8.15% ส่วนเฉลี่ย 9 เดือน เพิ่มขึ้น 2.26%

"เงินเฟ้อทั่วไปเดือน ก.ย.ปีนี้ เทียบเดือน ก.ย.2564 เพิ่มขึ้นอัตราชะลอตัว เป็นเพราะราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน เคหสถาน เครื่องประกอบอาหารชะลอตัว ขณะที่ฐานดัชนีที่ใช้คำนวณเงินเฟ้อเดือน ก.ย.2564 อยู่ระดับสูง แต่เดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ราคาสินค้าและบริการโดยรวม ยังคงสูงกว่าเดือน ก.ย.2564 จากการทยอยปรับราคาเพิ่มตามต้นทุนในช่วงก่อนหน้า พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขังและความต้องการซื้อสินค้า ในประเทศที่ดีขึ้น มีส่วนทำให้เงินเฟ้อยังคงขยายตัวแต่ในอัตราที่ชะลอตัว

ตามที่คาดการณ์ไว้"

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้เงินเฟ้อเพิ่ม 6.41% เป็นผลจากราคาสินค้า กลุ่มพลังงาน ขยายตัว 16.10% ตามการสูงขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากนี้ ค่าไฟฟ้า ค่าขนส่ง ค่าตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ค่าโดยสารสาธารณะ การศึกษา ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ยังสูงขึ้นกว่าปีก่อน, อาหารสด ขยายตัว 10.97% ตามการสูงขึ้นของราคาสินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์ ไข่ไก่ ผักสด

และผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง, อาหารสำเร็จรูป เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และเครื่องประกอบอาหารที่แม้ราคาชะลอตัวแต่ยังสูงกว่าปีก่อนตามต้นทุนการผลิต ราคาวัตถุดิบ ค่าขนส่ง

"แนวโน้มเงินเฟ้อไตรมาส 4 ปีนี้มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากไตรมาส 3 ตามต้นทุนการผลิตและการขนส่งในประเทศหลังราคาน้ำมันดิบและอาหารโลกลดลงรวมถึงมาตรการดูแลค่าครองชีพของภาครัฐ ที่อาจมีเพิ่มในช่วงที่เหลือของปี ซึ่งทำให้เงินเฟ้อชะลอตัวลง แต่ความต้องการซื้อในประเทศที่ดีขึ้นตามภาคการท่องเที่ยวการส่งออกและรายได้เกษตรกรที่อยู่ในระดับดี และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปีนี้จะขยายตัว 5.5-6.5% โดยมีค่ากลางที่ 6% สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการคาดการณ์เงินเฟ้อของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจอื่นๆของไทย".

เกษตรวันนี้.....●กรมวิชาการ กระจกหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์.....● กรม  
เกษตร กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน วิชาการเกษตร มีเป้าหมายที่จะพัฒนา  
กระจก (องค์การมหาชน) จัดทำบันทึกข้อ มูลกลางเพื่อให้สามารถเป็นผู้รับรองการ  
ตกลงความร่วมมือและดำเนินการประเมิน ตรวจสอบประเมินโครงการ และรับรองการ  
คาร์บอนเครดิตในภาคการเกษตร เพื่อ จำนวนคาร์บอนเครดิตด้านการเกษตร  
สร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว รวมถึงพัฒนาและนำพื้นที่ปลูก  
แพร์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว กับการบริหารจัดการก๊าซ ภูมิภาคทั่วประเทศของกรม  
เรือนกระจก และร่วมกัน สนับสนุนและส่งเสริมการ วิชาการเกษตร ขึ้นทะเบียน  
ดำเนินโครงการใหม่ที่เกิดขึ้น.....●“ระพีภัทร์ จันทร โครงการ T-VER และ  
ศรีวงศ์” อธิบดีกรมวิชาการ รับรองปริมาณก๊าซเรือน  
เกษตร บอกว่า การลงนามข้อ กระจกที่ลดหรือกักเก็บได้  
ตกลงความร่วมมือของกรมวิชาการเกษตรใน เพื่อเป็น “คาร์บอนเครดิต” ของ  
ครั้งนี้ นอกจากจะสามารถพัฒนาองค์ความรู้ หน่วยงาน ซึ่งในระยะแรกจะ  
ความเข้าใจ ในการปรับตัว ผลกระทบจาก ดำเนินการในพื้นที่ร่องกลุ่มไม้ผล ปาล์ม  
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังเป็นการ น้ำมัน และยางพารา โดยจะดำเนินการให้  
พัฒนา งานวิจัย กระบวนการเก็บข้อมูล ครอบคลุมพืชอื่น ๆ ในระยะถัดไป รวมทั้ง  
วิธีการในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือน ที่มีศักยภาพ.....● นายกะหล่ำปลี

